



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2553

"ไตรรงค์"ควง"พรทิวา"บินมาเลเซีย ประเดิมโรดโชว์ระบายสต็อกข้าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนการส่งเสริมการจำหน่ายข้าวในต่างประเทศที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้มีการจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาขายข้าวทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และเอกชนต่อเอกชน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.-พ.ค. 2553 แล้ว

"วันที่ 1-2 เม.ย. นี้ จะเดินทางร่วมคณะกับนายไตรรงค์ ไปเจรจาขายข้าวที่มาเลเซีย ตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นประเทศแรก และมั่นใจว่าจะขายได้ เพราะมาเลเซียแสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จากนั้นจะเดินทางไปเจรจาขายข้าวที่ประเทศอื่นๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป การระบายสต็อกข้าวจะลดภาระของรัฐบาลและผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้นได้" นางพรทิวา กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ตามแผนการเดินทางไปขายข้าวในต่างประเทศนั้น เบื้องต้น กำหนดไว้ 6 ครั้ง 10 ประเทศ ตั้งเป้าหมายขายข้าวให้ได้รวมกว่า 2 ล้านตัน แยกเป็นการขายจีทูจี 9.4 แสนตัน และข้าวของภาคเอกชน 1.12 ล้านตัน โดยจะขายข้าวทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ปลายข้าว และข้าวหนึ่ง โดยการเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้ ตั้งเป้าขายข้าวจีทูจี 2 แสนตัน เอกชน 1.5 แสนตัน ในจำนวนนี้เป็นข้าวเหนียว 2 หมื่นตัน ภายหลังจากนั้นจะเดินทางไปอินโดนีเซีย ตั้งเป้าขายข้าวเอกชน 2 แสนตัน ปลายข้าว 8 หมื่นตัน และข้าวเหนียวของรัฐบาล 5 หมื่นตัน เอกชน 8 หมื่นตัน โดยยังไม่ได้กำหนดวัน

วันที่ 7-9 เม.ย. จะเดินทางไปเยือนบังกลาเทศ เป้าหมายส่งออกข้าว 15-25% เป็นข้าวจากรัฐ 1 แสนตัน และ เอกชน 1 หมื่นตัน วันที่ 21-25 เม.ย. จะเดินทางไปเยือนลิเบียและเซเนกัล โดยที่ลิเบียจะขายข้าว 5% จากสต็อกของรัฐบาลและที่เซเนกัลจะเปิดตลาดข้าวหอมมะลิภาคเอกชน 2 แสนตัน และปลายข้าวหอมมะลิอีก 2 แสนตัน วันที่ 25-28 เม.ย. จะเดินทางไปเยือนอิหร่านและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในตลาดอิหร่านจะเจรจาขายข้าวขาว 100% ชั้น 2 ในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 2 แสนตัน และของเอกชน 1 แสนตัน ส่วนตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเสนอขายข้าวหอมมะลิจากเอกชน 5 หมื่นตัน ข้าวหนึ่ง 5 หมื่นตัน

ช่วงเดียวกันในวันที่ 25-28 เม.ย. จะเยือนอินเดียกับมอริเชียส โดยในส่วนของอินเดียจะเสนอขายข้าว 15-25% จาก สต็อกรัฐ 1 แสนตัน เอกชน 1 หมื่นตันและตลาดมอริเชียส จะเสนอขายข้าว 25% จากสต็อก 2 หมื่นตัน เอกชน 2 หมื่นตันและปิดท้ายแผนโรดโชว์ขายข้าวที่ประเทศสิงคโปร์วันที่ 6-9 พ.ค. โดยจะเสนอขายข้าวหอมมะลิ 1 แสนตัน ข้าวหอมปทุมธานี 3 หมื่นตัน และข้าวเหนียว 2 หมื่นตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

รมว.พณ.เตรียมเสนอนายกฯ เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรังอีกตันละ 200 บาท

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาหาราคาข้าวตกต่ำ ได้เชิญสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสี และสมาคมชาวนาไทย มาหารือออกมาตรการเสริมเพื่อพยุงราคาข้าว เพราะแม้ว่าราคาข้าวจะขึ้นแต่เกษตรกรยังไม่พอใจต่อราคาในปัจจุบัน และอาจมีการนัดชุมนุมในเร็วๆ นี้ โดยประเด็นที่หารือคือการใช้มาตรการพยุงราคาโดยเพิ่มราคารับซื้อ จากราคาอ้างอิงอีกตันละ 200 บาท พร้อมใช้มาตรการนำข้าวใหม่แลกข้าวเก่า รวมถึงรับฟังความคิดเห็นอื่นจากภาคเอกชน และในวันที่ 30 มีนาคมนี้ จะ

หารือกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกนาปรังอีกตันละ 200 บาท ให้เป็นราคานำตลาด ช่วยผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น ส่วนการรับซื้อข้าวในขณะนี้มีความนำข้าวมาขายให้รัฐเกือบ 20,000 ตันแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึงแผนเดินทางไปเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และการจัดกิจกรรมขยายตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ปี 2553 ว่า จะเดินทางร่วมกับ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ไปที่มาเลเซีย วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายนนี้ และจะดำเนินแผนต่อเนื่องไปถึงเดือนกันยายน ร่วมกับแผนโรดโชว์กว่า 10 ประเทศ อีกทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบข้อตกลงชดเชยข้าวที่เจรจาไว้กับฟิลิปปินส์ กรณีที่ไม่ยอมเปิดเสรีนำเข้าข้าวไทย 375,000 ตันต่อปี เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถลงนาม และมีผลบังคับใช้ได้ เนื่องจากตอนนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ส่งสัญญาณมาแล้ว หากฟิลิปปินส์เปลี่ยนรัฐบาลใหม่อาจยกเลิกข้อตกลงการชดเชยให้กับไทย ซึ่งเกรงว่าอาจจะหันไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นแทน

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวครึ่งปีหลังสดใส

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงภาวะราคาข้าวในตลาดโลกในปี 2553 ว่า โอกาสการค้าข้าวของไทยจะเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี เนื่องจาก สต็อกในตลาดโลกเริ่มลดลง ทำให้ และปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดโลกเริ่มลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ภาวะการแข่งขันของผู้ค้าในตลาดเริ่มลดลงจากหลังการแข่งขันทันทีในช่วงต้นปี รวมถึงอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของไทยยังไม่ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว เพื่อป้องกันปัญหาข้าวขาดแคลนในประเทศ จนถึงเดือน กันยายน 2553 ขณะเดียวกัน ตลาดนำเข้าข้าวสำคัญของไทย ในกลุ่มประเทศแอฟริกา มีสต็อกข้าวลดลง ทำให้ต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงต้นที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกข้าวต่ำกว่าทุกปี เนื่องจากราคาข้าวไทยแข่งขันกับคู่แข่งยังสูงมาก โดยเฉพาะเวียดนาม ราคาต่ำกว่าไทยไม่ต่ำกว่า 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากที่เคยแตกต่างจากไทยเพียง 40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน รวมถึง การลดค่าเงินดอลลาร์ทำให้สินค้าเวียดนามถูกกว่าไทย ผู้ซื้อบางรายจึงหันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม ขณะเดียวกันมีคู่แข่งชั้นสูงที่เพิ่มเข้ามาในตลาดเริ่มหันมาปลูกข้าวส่งออก อาทิ พม่า และกัมพูชา

“ตัวแปรสำคัญที่จะเป็นโอกาสให้ข้าวไทยกลับมาแข่งขันได้ เนื่องจากไทยปรากฏการณ์เอลนีโญ หรือภาวะโลกร้อนอาจจะมีผลทำให้ความต้องการผูกพัน ซึ่งอาจจะทวีความรุนแรงทำให้ผลผลิตข้าวในตลาดโลกลดลง ทำให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยต้องการข้าวเพิ่มขึ้น เขากล่าว

อธิบดียังกล่าวถึงแผนการทำตลาดของไทยในครึ่งปีหลัง เพื่อระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ 5.6 ล้านตันว่า จะมีการเดินทางเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมากขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมขยายตลาดข้าวเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ปีงบประมาณ 2553 ในเบื้องต้นวางแผนไว้ 10 กลุ่ม ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ออสเตรเลีย มอริเชียสและแอฟริกา อิหร่านและสหรัฐอเมริกา มิเรตส์ ลิเบียและกานา รวมถึงสหรัฐอเมริกา

“จะมีการโปรโมทข้าวหอมมะลิของไทยมากขึ้น เนื่องจากมีราคาดี และคุณภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในตลาดพรีเมียมที่มีกำลังซื้อ โดยเฉพาะฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่เคยนำเข้าข้าวจากไทย ก็มีโอกาสนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพราะสต็อกข้าวเริ่มลดลงในช่วงกลางปี รัฐบาลไทยจึงเดินทางไปเจรจาย่อยขายข้าวเชิงรุกมากขึ้น” เขากล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"พาณิชย์"เคาะราคาอ้างอิงใหม่ ชดเชยข้าวขาว 967 บาทต่อตัน

นายบรรยง พงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ใช้ชดเชยส่วนต่างระหว่างเกณฑ์ราคาอ้างอิงกับราคาประกันรายได้ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2553 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและอัตราชดเชยข้าวเปลือก รอบที่ 1 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,033 บาท อัตราชดเชยตันละ 967 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,550 บาท ไม่ต้องชดเชย ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,505 บาท ไม่ต้องชดเชย ส่วนข้าวเปลือกนาปรัง (รอบที่ 2) ข้าวเปลือกเจ้า อัตราชดเชยตันละ 967 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี อัตราชดเชยตันละ 450 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชย

"หลังจากที่เริ่มเปลี่ยนเกณฑ์การประกาศราคาอ้างอิงข้าวจากทุก 15 วัน เป็นทุก 7 วัน ส่งผลให้ราคาข้าวปรับขึ้นทั้งข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกปทุม โดยเฉพาะข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่ราคาสะท้อนกับราคาตลาดมากขึ้น โดยราคาตลาดของข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยในเดือนนี้อยู่ระหว่าง 8,700-9,200 บาท ซึ่งพ่อค้าปรับราคารับซื้อให้เฉลี่ยใกล้เคียงกับราคาอ้างอิง ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายข้าวมากขึ้น และราคาในตลาดขณะนี้ เป็นราคาที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้" นายบรรยงกล่าว

ส่วนของการระบายข้าวนั้น ขณะนี้ รัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์การระบาย โดยเฉพาะในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (เอฟเพท) ที่จะยังไม่มีมีการระบายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร โดยอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการเก็บผลผลิตข้าวให้เสร็จสิ้นไปก่อน ซึ่งขณะนี้ เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วกว่า 60% และเหลืออีกไม่ถึง 40% กำลังทยอยเก็บเกี่ยว

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานราคาส่งออกข้าวประจำสัปดาห์ (เอฟโอบี) พบว่า ราคาทุกรายการปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตันละ 1-2 ดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ โดยข้าวหอมมะลิราคา ณ วันที่ 24 มี.ค. ตันละ 998 ดอลลาร์ เพิ่มจากวันที่ 17 มี.ค. ที่ตันละ 995 ดอลลาร์ ข้าวขาว 100% ตันละ 543 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากตันละ 500 ดอลลาร์ ข้าวขาว 25% ตันละ 452 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากตันละ 451 ดอลลาร์ ข้าวเหนียว 100% ตันละ 749 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากตันละ 730 ดอลลาร์ ข้าวหนึ่ง 100% ตันละ 543 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากตันละ 542 ดอลลาร์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พ่อค้าหันเป้าส่งออกข้าวไทย จีรัฐออกแคมเปญหลังค่าบาทแข็ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวหลังการประชุมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ว่า สมาคมฯตั้งเป้าการส่งออกข้าวปีนี้ไว้ที่ 8.5 ล้านตัน ซึ่งถ้าดูการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน ถ้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ก็คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการคาดการณ์สถานการณ์ผลผลิตข้าวไม่เป็นไปตามที่คาด โดยประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะได้รับความเสียหายและมีการนำเข้าอย่างอินเดีย ก็มีผลผลิตดีขึ้นและส่งออกข้าวได้บ้างแล้ว ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย ดังนั้นในเร็ว ๆ นี้สมาคมฯจะมีการทบทวนปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้อีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะลดปริมาณลงจากที่ตั้งเป้าไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทขณะนี้ยังมีความผันผวน ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้รัฐบาลดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง จึงจะขอข้อมูลโดยรวมอีก 1 อาทิตย์ รวมถึงจะหารือกับสมาคมการค้าสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อหาแนวทางเสนอให้รัฐบาลพิจารณา

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางสมาคมเห็นว่าในระยะสั้นถ้ารัฐบาลไม่สามารถดูแลค่าเงินบาทได้ ก็ควรจะมีการออกมาตรการเสริมให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีเงินทุนน้อย เช่น การขยายวงเงินประกันความเสี่ยงผ่านธนาคารพาณิชย์ รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อความคล่องตัวในการส่งออก

"ค่าเงินบาทขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ถือว่าแข็งเกินกว่าที่ผู้ส่งออกจะรับได้แล้ว โดยเฉพาะสินค้าข้าวที่ต้องแข่งกับเวียดนามที่ขายข้าวถูกมาก ถึงแม้ขณะนี้ไทยจะยังมีการส่งมอบข้าวอยู่ แต่ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าที่จะต้องมีการส่งสินค้า (ออเดอร์) ข้าวรอบใหม่ ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ถ้าผู้ส่งออกส่งออกข้าวไม่ได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาท ก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาข้าวภายในประเทศที่จะต่ำลงไปอีก" นายชูเกียรติ กล่าว

ที่มา แนวหน้า

6 บิ๊กข้าวชนะประมูลขายญี่ปุ่น

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้เปิดประมูลซื้อข้าวปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 ตัน โดยการเปิดประมูลซื้อข้าวของญี่ปุ่นจะระบุชนิดข้าวหรือประเทศที่มีสิทธิ์ประมูลขายเช่น ข้าวสหรัฐ หมายถึงสหรัฐ มีสิทธิ์ประมูลขาย ข้าวไทย หมายถึงประเทศไทยมีสิทธิ์ประมูลขาย ข้าวเมลิตยาว หมายถึงประเทศใดก็ได้ที่มีข้าวเมลิตยาวเสนอประมูลขายได้

ทั้งนี้การประมูลซื้อข้าวของญี่ปุ่นครั้งนี้ผู้ส่งออกไทยชนะประมูลรวมทั้งสิ้นประมาณ 35,000 ตัน หรือ 7 ลำเรือ (1 ลำเรือบรรทุกประมาณ 5,000 ตัน) โดยมีบริษัทชนะประมูล 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ช่วยชวนค้าข้าว จำกัด ชนะประมูลมากที่สุดคือ 2 ลำเรือ หรือราว 10,000 ตัน ที่ราคาตันละ 488 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอีก 5 บริษัทชนะบริษัทละ 1 ลำ หรือบริษัทละ 5,000 ตัน ได้แก่ บริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด เสนอขายที่ตันละ 480-485 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด ตันละ 505 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท แคปปิตอลซีเรียลส์ ตันละ 505 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท นานาพรรณเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตันละ 500-505 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท แสงทองค้าข้าว จำกัด ตันละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ

แหล่งข่าวกล่าวว่า การประมูลซื้อข้าวของญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นล็อตสุดท้ายของปี 2552/53 จะเปิดประมูลซื้ออีกครั้งราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน เหตุที่ผู้ส่งออกไทยสามารถชนะประมูลมาได้ถึง 35,000 ตัน เพราะว่าชนะในส่วนที่ญี่ปุ่นประมูลซื้อข้าวไทยและในส่วนที่ประมูลซื้อข้าวเมลิตยาวเพราะข้าวขาว 100% ชั้น 2 ของไทยเป็นข้าวเมลิตยาว ประกอบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเวียดนามประสบปัญหาสารพิษตกค้างในข้าว ทำให้ญี่ปุ่นระงับนำเข้าข้าวจากเวียดนามจึงส่งอานิสงส์มายังประเทศไทยที่มีโอกาสชนะมากที่สุดในครั้งนี้

"ช่วงที่เวียดนามไม่มีปัญหาสารพิษตกค้างในข้าว เวียดนามจะเป็นผู้ชนะขายข้าวเมลิตยาวให้กับญี่ปุ่น กระทั่งส่งผลให้ยอดการขายข้าวไทยให้ญี่ปุ่นลดลงจากปีละ 200,000 ตัน เหลือปีละ 100,000 ตันเศษเท่านั้น แต่หลังจากที่เวียดนามมีปัญหาคูณภาพข้าว ข้าวไทยเข้าสู่ตลาดได้ปริมาณเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ปีละ 200,000 ตันเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามการชนะประมูลครั้งนี้ไม่น่าจะกระตุ้นให้ราคาข้าวในประเทศขยับขึ้นได้มาก เพราะปริมาณขายแค่หลักหมื่นตันและระยะเวลาส่งมอบค่อนข้างยาวคือเดือนสิงหาคม"

แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทที่ชนะประมูลขายข้าวให้กับญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในญี่ปุ่น เพราะนอกจาก 6 บริษัทที่ชนะแล้ว ยังมีบริษัทส่งออกข้าวอีกหลายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่ยอดส่งออกติดอันดับท็อปเทนได้มีการเสนอขายแต่ไม่ชนะหลายบริษัทด้วยกัน

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เวียดนาม

เมื่อสัปดาห์ก่อน สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ได้ปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำ (Minimum Export Price; MEP) สำหรับข้าวขาว 5% ลงเหลือ 400 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในขณะที่วงการค้าระบุว่า ราคาข้าวในขณะนี้อยู่ในระดับทรงตัว เพราะคาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกาเข้ามา โดยผู้ซื้อต่างรอดูว่าราคาข้าวจะลดลงไปอยู่ในระดับใด

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-26 มี.ค. 2553 มีจำนวน 404,883 ตัน มูลค่า 188.305 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 593,749 ตัน มูลค่า 239.032 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในเดือนนี้คาดว่าจะส่งออกประมาณ 500,000 ตัน มูลค่าประมาณ 267 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 2553 มีจำนวน 1,115,268 ตัน มูลค่า 527.027 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 1,534,892 ตัน มูลค่า 614.708 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาคมอาหารเวียดนามได้ขอให้บริษัทสมาชิกสมาคมเพิ่มปริมาณรับซื้อข้าวจากชาวนาเป็น 1.5 ล้านตัน จากเดิมที่กำหนดไว้ 1 ล้านตัน โดยในขณะนี้มีการซื้อไปแล้วกว่า 750,000 ตัน

สมาคมฯ กำหนดราคาซื้อข้าวขั้นต่ำไว้ที่กิโลกรัมละ 4,000 ดอง (ประมาณ 7.03 บาท) โดยจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามจะออกกฎเพื่อป้องกันการทุ่มตลาด โดยจะมีบทลงโทษบริษัทที่ขายข้าวในราคาต่ำกว่าราคาประกันขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ชาวนาจำนวนมากยังเห็นว่า ราคาพื้นฐานดังกล่าวต่ำเกินไป โดยราคาที่เหมาะสมน่าจะอยู่ระหว่าง 5,000 - 5,500 ดองต่อกิโลกรัม

หนังสือพิมพ์แห่งเวียดนาม รายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของนาย Phung The Long เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกาตาร์ว่า ประเทศกาตาร์ได้วางแผนลงทุนโครงการปลูกข้าวบนพื้นที่ ประมาณ 156,250 ไร่ ที่จังหวัด Tra Vinh ในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม เพื่อเป็นการประกันความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ อ้างการเปิดเผยของนายฟุงเถลอง (Phung The Long) เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำกาตาร์

ทั้งนี้ กาตาร์ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปเวียดนามเพื่อเจรจาในโครงการดังกล่าว โดยยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าการลงทุนในโครงการปลูกข้าวนี้ รูปแบบการลงทุนและรายละเอียดอื่นๆ

ก่อนหน้านี้ในปี 2551 กาตาร์ได้เซ็นสัญญาเช่าที่นาในกัมพูชา ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบสัมปทานด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเคยเปิดเผยเรื่องนี้แต่ ไม่ยอมให้รายละเอียดอื่นใด นอกจากนี้ฝ่ายกาตาร์จะลงทุนสร้างระบบชลประทานขึ้น มารวมทั้งตัดถนนหนทางเข้าสู่ท้องถิ่น

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ผลผลิตข้าวของในฤดูการผลิตหลักของเวียดนามในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) ในเขตลุ่มน้ำโขงคาดว่าจะผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% จากเมื่อปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิต 9.9 ล้านตันข้าวเปลือก

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานว่า ประเทศกัมพูชาได้เริ่มส่งข้าวไปจำหน่ายในหลายประเทศยุโรป ทั้งยุโรปตะวันตก ตะวันออก รวมทั้งรัสเซียด้วย หลังจากสหภาพยุโรปประกาศไม่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา ภายใต้โครงการ Everything But Arms โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรม (The Small and Medium Industry Association of Cambodia) ได้ทำสัญญาขายข้าวจำนวน 48 ตันให้กับประเทศเยอรมนี 120 ตันให้ลิทัวเนีย 360 ตันให้โปแลนด์ อีก 480 ตันให้กับรัสเซีย

รวมมูลค่า 567,840 เหรียญสหรัฐ โดยเริ่มส่งให้ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.- 7 เม.ย.ศกนี้ โดยผ่านทาง Sihanoukville Autonomous Port

สมาคมฯ ตั้งความหวังว่าในปี 2553 นี้จะสามารถส่งออกข้าวสู่ตลาดยุโรปได้ 7,000-10,000 ตันซึ่งมีมูลค่า 3.1-4.5 เหรียญสหรัฐ ก่อนหน้านั้นในเดือน ม.ค. ได้ส่งออกยุโรปแล้ว 144 ตัน และ ในเดือน ก.พ. อีก 480 ตัน

ในเดือน พ.ค.นี้ สมาคมฯ จะจัดประชุมระหว่างผู้ซื้อจากยุโรปและผู้ผลิตข้าวในประเทศ เพื่อให้การซื้อขายเป็นระบบมากขึ้น ขณะที่กำลังเร่งการเพิ่มผลผลิต. เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ คนหนึ่งกล่าว

ในช่วงสองปีมานี้กัมพูชาผลิตข้าวได้มากจนเหลือส่งขายต่างประเทศ แต่ก็ยังมีปริมาณน้อย แม้ว่ารัฐบาลจะตั้งเป้าส่งออกเอาไว้ประมาณ 8 ล้านตันต่อปีในปี 2558 แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างต้องทำก่อนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษี 0% ของสหภาพยุโรปอย่างเต็มที่

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ รายงานว่า สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา คาดการณ์ว่า ในปีนี้กัมพูชาจะสามารถผลิตข้าวได้ถึง 7.25 ล้านตัน และมีเหลือส่งออกถึง 3.1 ล้านตัน แต่การค้าข้าวของประเทศ กลับขาดความสามารถในการดำเนินการและขายข้าวออกไป ปัญหาสำคัญก็คือ อุตสาหกรรมข้าวขาดแคลนแหล่งเงินทุนสำหรับการค้าและการผลิต ใช้จ่ายในการส่งออกที่สูงมาก รวมไปถึงข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง

ทั้งนี้ สภาฯ ระบุว่า หนทางแก้ไขในระยะสั้น อาจรวมถึงการทำสัญญาซื้อขายกับเวียดนามในส่วนของคลังสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าจากท่าเรือกัมพูชา การขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย และการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปภายใต้ข้อตกลงทางการค้า เป็นต้น

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในช่วงฤดูการผลิต Kharif ในปีงบประมาณ 2009/10 นี้ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 28 มี.ค. 2553 ที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 25.2 ล้านตัน ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.66 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวระบุว่า อินเดียตั้งเป้าส่งออกข้าวบาสมาดิเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ในปีงบประมาณหน้า โดยจะมุ่งทำตลาดใน 2 ตลาดใหม่คือ จีน และเม็กซิโกทั้งนี้ ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. นี้ จะส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 2.7 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

สมาคมชาวนาของอินโดนีเซีย (Farmers and Fishermen Association; KTNA) ระบุว่าอินโดนีเซีย อาจจะต้องนำเข้าในปีนี้อันแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตก็ตาม โดยในปีนี้อาจคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มเพียง 0.9% ซึ่งต่ำกว่าเป้าของรัฐบาลที่ต้องการจะเพิ่มให้ได้ 3.2% ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าภาวะภัยแล้งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อในช่วงปลายเดือนนี้ และอาจจะทำให้ฤดูเพาะปลูกล่าช้าออกไปประมาณ 1-2 เดือน

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

หนังสือพิมพ์ธุรกิจแมคยุง (Maekyung business newspaper) รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายชางแต ยอง (Chang Tae Pyong) รัฐมนตรีกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้และประมง ที่ระบุว่า เกาหลีใต้จำเป็นต้องลดการให้เงินอุดหนุนแก่ชาวนาข้าวลง เพราะมีชาวนาที่ไม่ได้ขายเต็มสต็อกไปหมดแล้ว

นายชวงกล่าวด้วยว่า ไม่ได้มองชานาข้าวเป็นเสมือนทารกที่ต้องประคบประหม่อมอีกต่อไป หากพบวิธีอื่นที่ดีกว่าก็สมควรพิจารณาหาทางลดการให้เงินอุดหนุนข้าว

ที่ผ่านมา รัฐบาลเกาหลีได้ปกป้องชานาจากการแข่งขันในตลาดโลก โดยให้เงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินกู้มูลค่ารวม 116 ล้านล้านวอน (ประมาณ 3,366 ล้านบาท) ให้แก่ชานาตลอด 17 ปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลเป็นผู้กำหนดราคาขั้นต่ำของข้าว และรับซื้อข้าวทั้งหมด ทำให้ชานาไม่ยอมหันไปปลูกพืชชนิดอื่น และนักวิเคราะห์ชี้ว่า แม้จะมีข้าวสำรองคลังอยู่แล้วมากถึงล้านตัน ก็ยังมีอย่างน้อย 70% ของชานาเกาหลีใต้ที่ใช้เวลาชั่วชีวิตผลิตแต่ข้าว

ที่มา Riceonline.com

ไนจีเรีย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) ระบุในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนที่จะเพิ่มผลผลิตธัญพืชในช่วง 10 ปีข้างหน้าให้ได้เป็น 4 เท่าจากปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าข้าวได้ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้ตั้งเป้าว่าในปี 2010 ไนจีเรียจะผลิตข้าวได้ประมาณ 12.8 ล้านตัน จากที่ในปัจจุบันสามารถผลิตได้เพียงปีละ 3.4 ล้านตัน ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่จะเน้นไปที่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงจนถึงกระบวนการผลิต และแปรรูปข้าว

ที่มา Riceonline.com

